

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/CT - UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2009

CHỈ THỊ

**Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg
ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ**

Ngày 27 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Đây là một trong những chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có công lao đóng góp vào cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc trách nhiệm của các cấp và nhiều ngành, cả trong và ngoài Quân đội. Mặt khác, do chiến tranh đã kết thúc trên 30 năm, việc lưu giữ hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức để làm căn cứ xét hưởng không còn đầy đủ sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp... Để nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan triển khai, thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau đây:

1. Cần quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân và các đối tượng có liên quan đến chế độ, chính sách được quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình thực hiện ở mỗi cấp, làm cho mỗi người hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và quyền lợi của từng đối tượng, để từ đó xác lập bản khai cá nhân bảo đảm tính trung thực, chính xác. Công tác triển khai đòi hỏi phải phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành và đoàn thể nhân dân ở mỗi địa phương. Việc xét duyệt phải chặt chẽ, đúng đối tượng, bảo đảm công bằng công khai, dân chủ, không để xảy ra tiêu cực, không để kẻ xấu lợi dụng.

2. Thành lập Ban chỉ đạo ở tỉnh do một đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành có liên quan làm thành viên để xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm Trưởng ban; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố; Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thành phố làm phó Ban và một số ủy viên là Trưởng hoặc Phó các Phòng, ban,